
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก นพ.จรูญพงศ์    บรมธนรัตน์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2559-2560 

        “โรตารี เก้ือกลูเพื่อนมนุษย”์ 
 

 

 

 

ปีที่ 45  ฉบับที ่ 35   วนัพุธที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2560 



ภาพการประชุมประจ าสัปดาห์ 

วาระที่ 3  ข่าวจากเลขา ฯ นยล.สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ 

  @ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี   กาํหนดจัดงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร
สโมสรในวนัท่ี   26 มิถุนายน 2560  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วิทยา
เขต สุพรรณบุรี  เวลา  17.00  น. @  เร่ืองการเดินทางไปร่วมประชุม  DTA  วนัท่ี 19 
- 21 เมษายน  2560 ท่ีจงัหวดัตรัง @   สโมสรโรตารีอุดรธานี   จดังานสถาปนา ฯ 
วนัท่ี 24 มิถุนายน   2560  ขอเชิญเราไปร่วมงานสถาปนาด้วยก็ขอให้ทุกท่านได้
เตรียมตวัดว้ย  @  สโมสรโรตารีแทมปิน ประเทศมาเลเซีย    ซ่ึงเป็นสโมสรคู่มิตร กาํหนดจดั
กิจกรรมสถาปนาคณะกรรมการฯในวนัท่ี  8  กรกฎาคม  2560  เป็นช่วงเขา้พรรษาซ่ึง อน.ศรีชยั 
เทพศิลปวิสุทธ์ิ  ไดเ้ตรียมการเดินทางไวใ้นวนัที่  7 - 9 กรกฎาคม  2560 

     

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี มอบเงินเดือนให้กบันักเรียน
แลกเปลยีนมสิเตอร์คาร์ลอส 

 

 

                    เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพุธที่ 19  เมษายน   2560  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 วาระที่  2    รทร.นิทัศน์  วฒันการุณ                 
                    ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยี่ยมสโมสร            

 
                  
 @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจาํสัปดาห์ พุธท่ี  5   เมษายน  2560 โดยการนาํของ 
นย.นพ.จรูญพงศ์ บรมธนรัตน์  ภายใต้อรรถพจน์  “โรตารีเก้ือกูลเพ่ือนมนุษย์”    
ยินดีต้อนรับและขอแนะนําแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสรในวนัน้ี อน. สุรชยั  สุขสถาาวร
พนัธ์  สโมสรโรตารีสองพ่ีนอ้ง , รทร.เสมา อาํนวยวฒันกุล  จากสโมสรโรตารีเพชร
สุพรรณ  นาํกลว้ยฉาบมา  1 ตะกร้าใหญ่   , คุณชาญวุฒิ  ราศีนวล , คุณสุรีรัตน์   ราศี
นวล , คุณเพญ็พิชชิรา  ราศีนวล ขอบคุณครับ 

 

 

 

  ขอบคุณครับ 

 

 

 

  ขอบคุณครับ    

1 6 

 วาระที่  1    นย. นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์     
                    นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 

 
                  

วาระที่ 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระที่ 2  ปฏิคมแนะนาํแขกที่มาเยีย่มสโมสร 
วาระที่ 3  มิตรภาพวนัคลา้ยวนัเกิด วนัครอบครัว 
วาระที่ 4  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
 
 



ข่าวจาก นายก นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

ชาวต่างชาติเสียมากกว่าช่วงน้ีเป็นช่วงโรงเรียนปิดเขาก็ค่อนขา้งจะอยู่บา้นเยอะ  
คุณพ่อ คุณแม่ก็เป็นครูโรงเรียนยงัไม่ปิดยงัตอ้งทาํหน้าท่ีอยู่ เขาก็คงจะรู้สึกเบ่ือ ๆ
บา้งแต่ก็ไดว้างโปรแกรมไว้หากมีเวลาก็จะไปท่ีโน้น ท่ีน่ีบ้าง แต่ตอนน้ีเขาก็จะ
ไปทริปท่ีเชียงใหม่แล้ว ทางเราก็รอช่วงท่ีเขากลับมา เดือนพฤษภาก็ค่อยจัด
โปรแกรมใหม่ ในวันท่ี 21เมษายน – 1 พ.ค. ทางครอบครัวของคาร์ลอสก็จะ
เดินทางมาเยี่ยมโฮสของเราก็คงจะมีการนดัทานอาหารกนั ก็เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีพ่อแม่
เขามาแสดงว่าเขาก็อยากจะเจอเรา เห็นความสําคญัของประเทศไทย มาดูความ
เป็นอยูข่องเขาดว้ย ซ่ึงโดยสรุปก็คือเราไดเ้ตรียมการไวแ้ลว้ว่าเราจะตอ้นรับ และ
ดาํเนินการอยา่งไรในการท่ีจะมีสมาชิกใหม่มาเพ่ิมในบา้นเราอีกคนเป็นส่ิงท่ีเราคิด
และวางแผนไวแ้ลว้  ขอบคุณคะ 

 

 

 

2560  @ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์   2560  สโมสรดรตารีทวารวดีฉลองสารตราตั้ง   โดยมี 
สโมสโรตารีสุพรรณบุรีไปร่วมงานหลายท่าน ไดแ้ก่ รทร.ธชัพนษ ์ นนทเดชะ ,  นย.
นพ จรูญพงศ ์ บรมธนรัตน์ ,  นยล.สมชยั  โสภาศรีพนัธ์  ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ ปี 2560-2561 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี  ได้ส่งนักเรียนไปสอบเพ่ือไปเป็น

นกัเรียนแลกเปล่ียนปรากฎว่านกัเรียนแลกเปล่ียนของเราสอบไดคื้อ น.ส.พิมพพิ์สุทธ์ิ 

สกุลรุ่งทรัพย ์ (หลานสาวของ รทร.ไพศาล  ปิณจีเสคิกุล) จะเดินทางไปเป็นนกัเรียน

แลกเปล่ียนภาค  7150   นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยในปีน้ีเด็กสุพรรณบุรีท่ีสอบได้

เป็นหลานของท่าน อน.อภิรักษ ์คงมาลยั จาก สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ไปแม็กซิโก  

จากสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ  ไปฝร่ังเศส  , สโมสรดรตารีสุพรรณิการ์  เป็น

นกัเรียนแลกเปล่ียนไปประเทศบราซิล รวมทั้งหมด  4 คน  ขอแสดงความยินดีกับ

นกัเรียนทุกคนท่ีสอบไดเ้ป็น YE  @ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี  ไดรั้บหนงัสือจาก

ทางจงัหวดัสุพรรณบุรี ขอเชิญเขา้ร่วมพิธีรดนํ้ าขอพร จากท่านผูว้่าราชการจงัหวดั

สุพรรณบุรีเน่ืองในเทศกาลสงกรานต์  ประจําปี  2560  ในวนัพฤหัสบดี ท่ี 13 

เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ณ  ศาลารวมใจ  บา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดั

สุพรรณบุรี ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมรดนํ้ าผูว้่าราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี @

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ จดังานวนัครอบครัว ในวนัท่ี 10 เมษายน 2560  เวลา 19.00

น. ณ  วงัยางรีสอร์ท  เรียนเชิญมวลมิตรโรตารีสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี การแต่งกาย

เส้ือลายดอก @ ขอบคุณ รทร. สมชาย  สุจรัสเศรษฐเมธา ท่ีรับภาระดูแลนกัเรียน

แลกเปล่ียน (YE) ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี  ทั้งสองคน คือ มิสเตอร์คาร์ลอส 

และ มิสเตอร์เควิน  ในช่วงกลางคืนวนัท่ี 7-8 เมษายน 2560  ซ่ึงนกัเรียนแลกเปล่ียน

จะไปร่วมแสดงในงาน    

 

 

การประชุมดิสทริค conference  โรงแรมไมด้าทวาราวดีแกรนด์   
จังหวดันครปฐม เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2560 
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District  Confernce ของภาค 3330 โรตารีสากล ณ  โรงแรมไมดา้ทวารวดีแกรนด ์ 

จงัหวดันครปฐม  และในวนัท่ี 9 เมษายน   2560  นกัเรียนแลกเปล่ียน (YE) จะร่วม

เดินทางไปทวัส์ภาคเหนือและเท่ียวสงกรานต์ท่ีจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจดัโดยผูดู้แล

นักเรียนแลกเปล่ียน ของภาค 3330 นําโดย อผภ.มานิตย์  วงษ์สุรีรัตน์  ประธาน

โครงการเยาวชนแลกเปล่ียน  ภาค 3330  โรตารีสากล    @  งดประชุมวันพุธที่ 12 

เมษายน 2560 เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์  เราไปเจอกันในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560  

ซ่ึงจะจดัเป็นวนัครอบครัว และวนัแอนน์  ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คืน และวนัท่ี 10 กรกฎาคม  ตั้งแต่เช้าเราก็จะเท่ียวเมืองใหม่สิงคโปรและช่วง
บ่าย-เยน็ข้ึนเคร่ืองกลบัถึงไทยประมาณ 5 ทุ่ม ถึงสุพรรณก็น่าจะประมาณ ตี 2  สาย
การบินก็น่าจะเป็น Low cost ท่ีดอนเมืองจะใกลสุ้พรรณหน่อย ค่าใชจ่้ายต่อท่าน
ประมาณ 2  หม่ืนกว่าบาท ส่วนกาํหนดการ   รอผมในเดือนหน้าครับผมจะทาํแจก
ให้กับสมาชิกก็อยากให้สมาชิกได้ไปสัมผสั เป็นคร้ังแรกของการจัดทวัส์ของ
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีในคร้ังน้ี  ครับหลายปีแลว้เราก็ไม่เคยจดัไปทวัร์ท่ีไหน 
คิดว่าคงมีความสุขกนั  ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

อน.ศรีชัย  เทพศิลปวสุิทธิ  แจ้งข่าว 

@  ผมไดรั้บมอบหมายจาก นยล.สมชยั  โสภาศรีพนัธ์ ให้จดัการเร่ืองการไปร่วมไป
ประชุม DTA ท่ี  จงัหวดัตรังเวลาน้ี สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี   ลงทะเบียนทั้งหมด 7 ท่าน   
ซ่ึงตัว๋เคร่ืองบินจองเรียบร้อยแลว้ เราจะเดินทางในวนัท่ี 19  พฤษภาคม  2560 ตอนเช้า
เพ่ือท่ีวนัแรกจะมีท่าน รทร.ไพศาล  ปิณจีเสคิกุล ตอ้งเข้า ร่วมประชุม YEO และผมกับ
นายกตอ้งเขา้ประชุมเก่ียวกบัมลูนิธิ ลงทะเบียนท่านละ 400 บาท  ส่วนวนัท่ี 20  พฤษภาคม 
2560  ท่านละ 1,500 บาท เราลงทะเบียนทั้งหมดเลย 6 คน , วนัท่ี 21 ก็ลงทะเบียนระหว่าง
นายก ฯ และผมอบรมสมาชิกภาพแล้วเราก็บินกลับช่วงเวลาบ่าย 3 โมง ถึงสุพรรณบุรี
ประมาณ 19.00 น.ส่วนเร่ืองท่ีจะเดินทางไปแทมปิน เดือนกรกฎาคมวนัท่ี  7 กรกฎาคม  
2560 ส่วนกาํหนดการท่านนายกรับเลือกไดน้าํมาแจกให้เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงผมเองไม่ได้
นาํมา ช่วงน้ีภารกิจก็ค่อนขา้งมาก ผมตอ้งเดินทางเน่ืองจากลูกชายรับปริญญาท่ีประเทศ
องักฤษแลว้กลบัมาในวนัท่ี 19 เมษายน  2560   จะเจอกนัตน้เดือนหนา้เลยเดือนพฤษภาคม  
2560  ครับ แทมปินวนัท่ี 7 กรกฎาคม เดินทางไปวนัแรกข้ึนเกนต้ิง   วนัท่ี 8  กรกฎาคม  
เราจะเดินทางจากเกนต้ิง เท่ียวเลาะลงมาเร่ือยเลย มาพกัท่ีแทมปิน 1 คืนเพ่ือร่วมงาน
สถาปนาของสโมสรดรตารีแทมปิน และวนัท่ี 9 กรกฎาคม จะเดินทางลงใตท่ี้มะละกา แลว้
ขา้มไปสิงคโปร์ สิงคโปร์ 1 คืน  

 

 

อาจารย์สุรีรัตน์   ราศีนวล  กล่าว 

@  ดิฉนัรู้สึกดีใจท่ีไดมี้โอกาสมาร่วมการประชุมของสโมสรโรตารี สําหรับความรู้สึก
ท่ีได้เป็น Host น่ีคือการเป็นโฮสคร้ังแรกนะคะ ถ้าเป็นโฮสระยะสั้ นก็พอมีคือจาก
ออสเตรเลียและอเมริกาในคร้ังน้ีก็เป็นโฮสระยะยาวได้ คาร์ลอสมาก็รู้สึกดีใจ เราก็
ปรับตัวหาเขา เขาก็คงปรับตวัหาเราแต่ปัญหาต่าง ๆ ก็ยงัไม่ได้เกิด การส่ือสารก็
ไม่ไดมี้ปัญหาอะไรมากมายนกัเพราะลูกสาวก็พอท่ีจะพูดได ้คุณพ่อคุณแม่ก็ภาษา
กายบา้ง ภาษามือบา้ง พูดบา้งก็ผสม ผสานกนัไป นิสัยของคาร์ลอสก็น่ารัก ดูแลว้
เป็นคนช่างสงัเกต เป็นคนท่ีมีความสามารถ ทราบว่าเขาชอบท่องเท่ียวมากจากการ
พูดคุยกบัเขา เขาไดไ้ปมาหลายประเทศทัว่โลกดงันั้นความเป็นอยู่ในประเทศไทย
ไม่น่าจะเป็นปัญหากบัคาร์ลอสกบัครอบครัวกกิ็นง่าย  อยูง่่าย ทานเยอะแต่ก็ดีนะทาํ
ให้เรารู้สึกสบายใจถา้มองแลว้ไม่ทานเราก็จะกงัวลแต่ดูไม่ค่อยชอบอาไทยทราบว่า
มาแลกเปล่ียนดา้นภาษาและวฒันธรรม ภาษาก็พยายามท่ีจะสอน โฮสท่ี 1-2 เขาก็
สอนมาแลว้ คาร์ลอสก็พยายามท่ีจะพูดภาษาไทย ส่วนวฒันธรรมไทยดูเหมือนกบั
ว่าเขาเป็นเดก็สมยัใหม่ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ สังเกตจากท่ีเราชวนเขาไปทาํกิจกรรม
อะไรท่ีเป็นแบบไทย ๆ เน่ียก็ไม่ค่อยอยากจะไปไม่ทราบว่าเขาเรียนรู้จากเอกสาร
หรือการบอกเล่า เขาชอบคุยชอบโทรศพัทพ์ูดคุยกบัชาวต่างชาติเสียมากกว่า   
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